

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2557 – 2561 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2558)

<p>วิสัยทัศน์</p>	<p>สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุด</p>				
<p>พันธกิจ</p>	<p>ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย</p>	<p>สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p>	<p>สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น</p>	<p>5. สนับสนุนและเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>
<p>ประเด็นยุทธศาสตร์</p>	<p>การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ได้มาตรฐานตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด</p>	<p>ส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์ และสร้างเสริมสถานที่ประกอบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม</p>	<p>การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>
<p>เป้าประสงค์</p>	<p>บัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีอัตลักษณ์</p>	<p>ห้องเรียน ห้องประชุม/สัมมนา ห้องปฏิบัติการ มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน</p>	<p>การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>นักศึกษารู้จักอนุรักษ์ตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</p>	<p>บุคลากรมีศักยภาพพร้อมในการให้บริการ</p>
<p>กลยุทธ์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สนับสนุนนักศึกษาแข่งขันในเวทีระดับชาติ/นานาชาติ 2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาบัณฑิต 3. สนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 4. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาสู่ Green & Clean University 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน 3. พัฒนาทักษะงานวิจัยของบุคลากร 4. พัฒนาบุคลากรเพื่อทดแทนงาน 5. พัฒนาการบริการครบวงจร 6. การพัฒนาประสิทธิภาพและเพิ่มทักษะในการทำงานของบุคลากร 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ